
2. desember 2014

Félagsmálaráð Kópavogsbæjar gerir ekki efnislega athugasemdir við tillöguna og fagnar henni, en 
bendir um leið á mikilvægi þess að áætlun um fjármögnun fylgi slíkri tillögu.

Með kveðju,
Anna Klara
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